

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน โดยมีนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปาริชาติ ภัทรธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย เป็นวิทยากรให้ความรู้

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดการพัฒนา ศักยภาพ ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานและการบริหารงานชุมชน และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย จำนวน ๒๔ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวม ๘๐ คน

ผลจากการมีส่วนร่วม ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล ได้ทราบถึงความสำคัญและ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน สามารถนำไปใช้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อมานำเสนอปัญหา และความต้องการของชุมชนในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลในปีต่อๆ ไป และเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์และ แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงสามารถจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนได้อย่างถูกต้อง

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน คณะกรรมการชุมชนสามารถ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการภายในชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อนำเสนอให้เทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๘
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย

นางสาวปาริชาติ ภัทรธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
บรรยายให้ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ความสำคัญและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
บทบาทของผู้นำชุมชนกับการแก้ไขปัญหาในชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน
และขั้นตอนการขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลปัจจุบัน



นางสาวชินี ชีษสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖



นางสาวอัจฉรา แสงทวีป นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน

